

# เตลีทีวีส์

ฉบับที่ 25,045 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 21

## 'ไวท์ ทรฟเฟิล' เป็นมากกว่าอาหาร มหัศจรรย์ความงามจากธรรมชาติ

ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดวัตถุดิบของอาหารยุโรปที่หาได้ยากตามแหล่งธรรมชาติ ทำให้ "ทรฟเฟิล" มีราคาสูงมาก ซึ่งทรฟเฟิลนอกจากนำมาปรุงอาหาร ยังเปรียบเสมือนขุมพลังความงามจากธรรมชาติ สรารัตน์ บัรวา นักวิจัยผู้ศึกษาสารสกัดไวท์ ทรฟเฟิล ที่ปรึกษาบริษัท อีออสรา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงผิวสารสกัดจากไวท์ ทรฟเฟิล แบนด์ออสรา กล่าวว่า ทรฟเฟิลมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยราคาที่แพงพอ ๆ กับทองคำ

เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หายาก ส่วนใหญ่อยู่ในป่าแถบประเทศยุโรป เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส โครเอเชีย โปแลนด์ เป็นต้น แทรกตัวอยู่ใต้พื้นดินประมาณ 5-20 ซม. โกล่กับต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นโอ๊ก



สรารัตน์ บัรวา

ดังนั้นจึงต้องใช้สัตว์ที่มีจมูกรับกลิ่นได้คืออย่างสุนัขที่ได้รับการฝึกในการค้นหาทรฟเฟิลโดยเฉพาะ

ทรฟเฟิลแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบล็คทรฟเฟิล และ ไวท์ ทรฟเฟิล ปัจจุบันทำฟาร์มเพาะพันธุ์แบล็ค ทรฟเฟิลได้แล้ว แต่ไวท์ ทรฟเฟิลยังไม่สามารถทำได้ต้องอาศัยการค้นหาตามธรรมชาติเท่านั้น จึงทำให้มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากมีกลิ่นที่หอมกว่า โดยไวท์

ทรฟเฟิลที่มีคุณภาพดีมีราคาเฉลี่ยประมาณ 3 แสนบาทต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งประเทศอิตาลีถือเป็นแหล่งกำเนิดไวท์ ทรฟเฟิลที่คุณภาพดีที่สุด และสามารถพบได้ในฤดูหนาวเท่านั้น

ประโยชน์จากไวท์ ทรฟเฟิลที่หลายคนยังไม่รู้ว่า มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยบำรุงผิว ชะลอวัยอย่างรอบด้าน หรือ มัดติเฟิล แอนติเอจิง เอฟเฟกต์ เนื่องจากมีสารสกัดจากไวท์ ทรฟเฟิลและยังมีสารสำคัญที่มีคุณสมบัติช่วย

สารแอนติออกซิแดนท์ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว ปกป้องความ



เสียหายของผิวอันเกิดจากมลพิษ, สารเมทริกเมทัลโลโปรติเอส ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารสำคัญในชั้นผิวอันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง คอลลาเจน และอีลาสติน ซึ่งเมื่ออายุเข้าสู่ 25-30 ปี ร่างกายสร้างคอลลาเจน และอีลาสตินลดลง จึงเป็นสาเหตุของผิวที่หย่อนคล้อยและเกิดริ้วรอย

นอกจากนี้ยังมีสารเอ็กตราเชลลูลาร์ เมทริกโปรตีน ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลดเลือนริ้วรอยให้กับผิวและช่วยให้ริ้วรอยแลดูตื้นขึ้น รวมถึงป้องกันและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยของผิว และสารอควาพอริน ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิว และที่สำคัญยังอ่อนโยนแม้กระทั่งผิวรอบดวงตาจึงช่วยให้ริ้วรอยรอบดวงตาแลดูตื้นขึ้นได้ โดยมีผลวิจัยของ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเวชสำอาง ฟินบิอ็อกซ์ จากประเทศอิตาลีรับรอง ด้วยเหตุนี้ สารสกัดจากไวท์ ทรฟเฟิล จึงเป็นเทรนด์ใหม่ในการนำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์ อาทิ สบู่ล้างหน้า และเซรัมบำรุงผิว เป็นต้น

ร่วมเปิดประสบการณ์ฟื้นฟูผิวด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสารสกัดจากไวท์ ทรฟเฟิลนำเข้าจากประเทศอิตาลี แบนด์ออสรา ได้ที่ไอจี และเฟซบุ๊ก: eosra.official, ไลน์: @eosra และวางจำหน่ายที่ร้าน อีฟ แอนด์บอยในเดือน มิ.ย. นี้.